

Chiều 21/8, tại Hà Nội, Ban Chèo đò Năm Du lịch quốc gia 2020 - Ninh Bình đã họp phiên đầu tiên. Ban trưởng Ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Trưởng Ban Chèo đò và Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Đĩnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chèo đò Năm Du lịch quốc gia 2020 chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Bùi Thành Đông cho biết: Năm Du lịch quốc gia 2020 do Ninh Bình đăng cai tổ chức đã lựa chọn chèo đò "Hoa Lư - Cốc đồ ngàn năm". Các hoạt động chính sẽ diễn ra tập trung tại Ninh Bình, khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2020 dự kiến tổ chức vào tháng 2/2020.

Sau đó, Ninh Bình sẽ tổ chức Lễ hội chùa Bái Đính, Lễ hội Hoa Lư, Lễ hội Tràng An, Tuần Du lịch "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An", hội thi Olympic thể thao bèo trên nước, khai thác các giá trị di sản văn hóa thiên nhiên thế giới và phát triển du lịch bền vững, hội thi "Phát triển du lịch bền vững tỉnh Ninh Bình"...



Văn phòng của danh thiếng Tam Cốc. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

16 tỉnh, thành phố đã đăng ký các hoạt động hàng năm Năm Du lịch quốc gia 2020 Hoa Lư – Ninh Bình. Trong đó, Hà Nội tiếp tục là điểm văn hóa dân gian được chọn để khai thác không gian hồ Hoàn Kiếm hàng năm ngày Vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long - Hà Nội; tiếp tục là điểm văn hóa tâm linh Hà Nội và tỉnh, thành phố để di sản Bạc - Trung - Nam, quốc gia. Hà Nam tiếp tục khai thác nghi lễ thiêu u di sản về Khu du lịch quốc gia Tam Chúc và một số điểm, khu du lịch khác. Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục là Trà hoa vàng. Thanh Hóa tiếp tục là Bà Triệu và kỷ niệm 5 năm đón bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích Bà Triệu. Tỉnh Nghệ An có là điểm làng Sen toàn quốc kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Các điểm về văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có nhiều hoạt động đặc sắc nhân Năm Du lịch quốc gia 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2020 Đinh Văn Địch chia sẻ, ngay từ đầu năm 2019 tỉnh đã tập trung các điểm kiến tạo, chuấn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2020.

Năm Du lịch quốc gia là sự kiện văn hóa tiêu biểu, góp phần giới thiệu, quảng bá các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sự phong phú du lịch đặc sắc của Ninh Bình, tạo sự phát triển đột phá về du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hàng năm tiếp theo.

Ban thường Ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiến, Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2020 khẳng định: Nhiệm vụ của chúng ta là phải mong muốn đăng cai Năm Du lịch quốc gia để thúc đẩy phát triển du lịch. Thể thức cũng cho thấy, đây là một cơ hội nào tiếp tục Năm Du lịch quốc gia thành công thì đầu có cơ hội phát triển du lịch đột phá và tăng tốc nhanh.

Với Ninh Bình, Ban thường Nguyễn Ngọc Thiến đề nghị tỉnh có những án quảng bá, xúc tiến thị trường, hiệu quả để thu hút du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Theo đó, Ninh Bình cần tập trung xúc tiến tại các thị trường có mức tăng trưởng tốt để tiếp cận cao như Hàn Quốc, Nhật Bản ngay từ bây giờ. Bởi lẽ một trong những tiêu chí quan trọng của Năm Du lịch quốc gia là tăng trưởng khách quốc tế cao, góp phần hoàn thành mục tiêu đón khách quốc tế chung của toàn ngành du lịch. Năm 2020, ngành du lịch Việt Nam phải tiếp tục đón được ít nhất 20 triệu lượt khách quốc tế...

Ninh Bình có nguồn tài nguyên du lịch đa dạng phong phú, trong đó có điểm nổi bật là Cố đô Hoa Lư, Vườn quốc gia Cúc Phương, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long... Điểm nổi bật là Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam cũng như Đông Nam Á. Du lịch tỉnh Ninh Bình những năm gần đây đã có bước phát triển mạnh mẽ. Giai đoạn 2010-2018, tăng trưởng khách tham quan đất 12%/năm, doanh thu du lịch tăng 25,4%/năm. Riêng năm 2018, khách tham quan du lịch Ninh Bình đất 7,4 triệu lượt, doanh thu du lịch đất trên 3.200 tỷ đồng...

Thanh Giang (TTXVN)